

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 72/SLĐTBXH-DN

Khánh Hòa, ngày 2 tháng 4 năm 2016

V/v triển khai đề án hỗ trợ người lao
động đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2016 - 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG

ĐẾN

Số: 223
Ngày: 25/11/2015

Kính gửi: Trường cao đẳng nghề Nha Trang

Chuyên:

Nhằm góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, đời sống bản thân người lao động và gia đình, đảm bảo an sinh xã hội. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 về Chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 phê duyệt Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở ngoài theo hợp đồng tại các thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2016, với nội dung được phân công cho các Trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề về tạo nguồn lao động để phục vụ cho công tác đưa đi xuất khẩu lao động, Sở Lao động – TBXH thông báo một số nội dung như sau:

- Các Trường cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Trung tâm dạy nghề tiến hành rà soát các đối tượng lao động là học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các năm học trước và học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trong năm 2016 (đặc biệt là đối tượng bộ đội xuất ngũ) có đủ điều kiện được vay vốn xuất khẩu lao động theo chính sách của Đề án, có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động. Tiến hành tư vấn ban đầu cho các đối tượng về nội dung chính sách của Đề án. Lập danh sách các lao động đăng ký tham gia và gửi về Sở Lao động – TBXH.

- Sở lao động – TBXH sẽ tổng hợp danh sách lao động đăng ký đi xuất khẩu lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Kiểm tra rà soát các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có đủ điều kiện pháp lý và năng lực để tổ chức tiến hành tư vấn các nội dung cụ thể và tuyển chọn lao động.

- Đào tạo trên khai thác các tiềm năng
khả năng T.

- Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động hợp đồng hoặc liên kết với các cơ sở dạy nghề để đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng các kiến thức cần thiết cho lao động tham gia xuất khẩu lao động và là đơn vị trực tiếp ký hợp đồng, hướng dẫn các thủ tục cho lao động đi xuất khẩu lao động.

Sở Lao động – TBXH Khánh Hòa cung cấp thông tin của Đề án (photocopy đính kèm Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh) để nhà trường tiến hành tư vấn cho người lao động và học sinh, sinh viên. Danh sách lao động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động năm 2016 (theo biểu mẫu đính kèm) gửi về Sở Lao động – TBXH trước ngày 10/5/2016 để Sở tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, DN.



Mai Xuân Trí

